



ประกาศนโยบายธรรมาภิบาล  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทซึ่งเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสนับสนุนการพัฒนาแก่กลุ่มเป้าหมายในชนบทไทย ทั้งที่เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และสหกรณ์ทุกประเภทที่เป็นองค์ประกอบในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ธ.ก.ส. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance : CG) ถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

**“ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ”**

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลองค์กร จึงได้กำหนดนโยบาย หลักการ และแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติใน ธ.ก.ส. ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยพัฒนาระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน พร้อมส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และมีส่วนร่วมในเรื่องสำคัญของ ธ.ก.ส.

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการ และทบทวนระบบธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ **“ เป็นธนาคารธรรมาภิบาลชั้นนำระดับสากล ”** มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายทุนศักดิ์ เล็กอุทัย)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ ธ.ก.ส.

(นายวิรัตน์ ศักดิ์จิรพพงษ์)

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(นายลักษณะ วจนานวิช)

ผู้จัดการ ธ.ก.ส.